



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย ฉบับประจำวันที 12-14 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 หน้า 4 มูลค่าข่าว 52,152.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มอบรางวัลบุคคลต้นแบบธรรมาภิบาล

นายเจริญ ภิระ ประธานกรรมการการปราบปรามการทุจริต (กปน.) เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม MWA CG DAY หรืองานวันธรรมาภิบาล การปราบปรามการทุจริต (กปน.) ในวันนี้จัดขึ้นด้วยแนวคิด "MWA CG 3D : Don't Give Don't Take Don't Corrupt" เพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนัก ถึงความสำคัญของการมีหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน เพื่อให้ กปน.ก้าวสู่การ เป็นองค์กรที่โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน โดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกปน.ได้ ประกาศตัวเป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ นโยบายของกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จะมีการจัดแสดงนิทรรศการต่อต้านคอร์รัปชันของ กปน.และหน่วยงาน ภายนอกอาทิมูลนิธิต่อต้านการทุจริตสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) แล้ว ยังมีกิจกรรมมอบรางวัลให้กับผู้นำ และบุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาล ประจำปี 2559 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงาน รวมถึงการประกวดสโปตโฆษณาต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้หัวข้อ "กปน.ร่วมสร้างสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน ไม่ให้ ไม่รับ" ของนิสิตนักศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 43 ผลงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดประกวดละครสั้นจากผู้ปฏิบัติงานใน กปน. อีกด้วย



ซึ่งการประกวดสโปตโฆษณาต่อต้านคอร์รัปชัน "กปน.ร่วมสร้างสังคม ไทยไร้คอร์รัปชัน ไม่ให้ ไม่รับ" ได้แก่ นายจักรภัทร จันทร์กล้า ผู้ร่วมทีมจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสโปตโฆษณา เจ้าของผลงาน "ห้ามจอด" ด้านการคัดเลือก พนักงานให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาล ประจำปี 2559 ได้แก่ น.ส.สุพนา จิตรตั้งตรง นักวิชาการการเงินการคลัง ระดับ 3 ส่วนควบคุมงบลงทุน กอง บริหารงบลงทุน ฝ่ายงบประมาณ บุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาล ส่วนบุคคล ต้นแบบอีกท่าน คือ นายจักรภัทร สุคนธ์มณี ช่างระดับ 2 ส่วนออกแบบระบบ ผลิตและสูบน้ำ กองออกแบบงานโยธา ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ด้านนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า ประเทศเราจะ ก้าวหน้าไปไกลได้ ไม่เพียงแต่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจไทย จะพัฒนาด้ำน การทำงานอย่างเดียวนั้น แต่เราต้องพัฒนาจิตใจ เสริมสร้างให้พนักงานผู้ ปฏิบัติงานยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสังคมและ สร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติต่อไป

